

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNV-CCVC
V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo
triển khai Chỉ thị của Thủ tướng
Chính phủ

Hà Tĩnh, ngày tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ nhận được Văn bản số 1900/SGDĐT-GDPT ngày 16/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu văn bản, Sở Nội vụ cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo Nghị quyết và góp ý thêm một số nội dung tại mục 2 như sau:

- Đề nghị bỏ nội dung tại ý thứ 2: “*Chủ trì xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyển dụng số biên chế được giao nhưng chưa tuyển dụng và số biên chế được giao bổ sung theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương. Thực hiện linh hoạt, bố trí, sắp xếp đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, trong trường hợp chưa thể bố trí đủ giáo viên theo định mức cần có các giải pháp hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, phù hợp với đặc điểm từng cơ sở giáo dục, từng địa phương*”.

Lý do: đối với nội dung tuyển dụng số biên chế được giao bổ sung theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, đã được quy định chung tại ý thứ nhất; đối với trách nhiệm bố trí, sắp xếp đội ngũ và hợp đồng giáo viên, đây là trách nhiệm của các đơn vị, địa phương nên đề nghị không quy định vào trách nhiệm của Sở Nội vụ trong tổ chức, thực hiện.

- Đề nghị bổ sung thêm nội dung: “*Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương gắn tinh giản biên chế với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức bậc học mầm non và phổ thông theo Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026*”.

Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Nội vụ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CCVC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Trường Sinh

